
 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2560 
วันที่ 25 เมษายน  2560  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 
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ผูขาดประชุม 

      - 

ผูลาประชุม 

 นายสาคร   เจรญิพร     
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง  นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ   บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายวาสนา  นะบุตร   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย  
6. นายสมหมาย  ยะลา   เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน (เรือนจําจังหวัดกระบี่) 
7. นายประดิษฐ  ไทยเกิด   นักวิชาการอบรมชํานาญการ (เรอืนจําจังหวัดกระบี่) 
8. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาล 
9. นางสุภานันท   เจรญิพานิช  รองปลัดเทศบาล 
10. นายนิรุตติ์   มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
11. นายสุเทพ  บัวแกว   ผูอํานวยการกองชาง 
12. นางสาววรรณพร  เอี่ยมเสง  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล   

 
ผูเขารับฟงการประชุม 

1. นายประเสริฐ  หมาดสม   ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 2 



๒ 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยมาครบองคประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเชญิเขาหองประชุม  

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   

เริ่มการประชุม เวลา 10.00  น.  

ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ              

: ยื่นสงบนิง่ ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 1 นาท ี
 
กลาวเปดการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 : ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  

                       2560  

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕60  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
               เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการประเมนิผลแผนพัฒนาประจาํปงบประมาณ ๒๕60 ของคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระบี่นอย มีโครงการรวมทั้งสิ้น 144 โครงการ 
งบประมาณในแผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕60 จํานวน 129,028,110 บาท (หนึ่ง
รอยยี่สิบเกาลานสองหมื่นแปดพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) แตเมื่อนําโครงการในแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป 60 ไปบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕60 
จํานวน 76 โครงการคิดเปน  รอยละ 53  งบประมาณจํานวน 47,780,140 บาท (สี่สิบ
เจ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งรอยสี่สิบบาทถวน)   คิดเปนรอยละ 37.03 การจัดสรร
งบประมาณและการเบิกจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) สามารถดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จจํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.05 ของโครงการ
ที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560  การเบิกจายงบประมาณจํานวน 
8,827,885.04 บาท (แปดลานแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบหาบาทสี่
สตางค) คิดเปนรอยละ 18.48 ของงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 (ไมรวมเงินเดือน คาตอบแทน คาวัสดุ คาสาธารณูปโภคและรายจาย



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อื่นๆ)  สาเหตุของการดําเนินโครงการไมบรรลุตามการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาฯ 
สืบเนื่องจากมีการบริการสาธารณะหลายดานแตทรัพยากรดานงบประมาณมีจํานวนจํากัด
ไมเพียงพอ ผูบริหารจึงไดจัดสรรงบประมาณรายไดของทองถิ่น เพื่อพัฒนาโครงการ
บางสวนเทาที่จําเปนเรงดวน และเห็นวาประชาชนสวนใหญไดรับประโยชนและเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนในพื้นที ่
ปญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ปญหาไมปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําป 2560  และไดรับการอนุมัติงบประมาณประจําป ฝายแผนงานและงบประมาณ
จะตองนําโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มาจัดทําแผนดําเนินงาน คือแผนที่กําหนดเงื่อน
ระยะเวลาของการจัดทําโครงการ วาจะมีการเริ่มและการสิ้นสุดของโครงการ ในเวลาใด 
เชน บางโครงการระยะเวลาดําเนินการ ๓ เดือน บางโครงการระยะเวลาดําเนินการ  ๖ 
เดือน แตเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด สวนใหญจะเรง
ดําเนินการในชวง  ไตรมาสที่ ๓-๔ ของปงบประมาณ 
ขอเสนอแนะ 

จากปญหาเบื้องตนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลกระบี่ นอย  แจงใหทราบแลวนั้น แนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเพื่อใหการติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
เทศบาล ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕60  มีประสิทธิภาพจึงขอเสนอแนว
ทางแกไขปญหา ดังนี้  

๑. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (2560-๒๕62) มีจํานวนมาก
เกินไป ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็นวาเทศบาลมีศักยภาพเพียงพอทีส่ามารถปฏิบัติได
ภายในสามป เพราะเมื่อเปรียบเทยีบคารอยละแลวจะทาํใหเหน็วาเทศบาลไมสามารถจดัทํา
โครงการ/กิจกรรมไดตามแผนที่วางไวได 

๒. หนวยงาน/สํานัก/กอง ตองเรงดําเนินโครงการ /กิจกรรม ตางๆ ในระยะ
เริ่มแรกของปงบประมาณและใหสอดคลองกับแผนดําเนินการที่หนวยงาน/สํานัก/กองได
แจงไว เพื่อใหสามารถกระจายงบประมาณ   ในการเบิกจาย ลดปญหาการเบิกจายหรือเรง
ดําเนินการในชวงไตรมาสสุดทาย(กรกฎาคม- กันยายน)  และสามารถดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตางๆ ไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ เพื่อไมใหเกิด ผลกระทบตอเงื่อนเวลา
ตอเนื่องไปยังปงบประมาณถัดไป 

๓. เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแลวใหผูรับผิดชอบไดรายงานผลการดําเนิน
โครงการในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแกไขงบประมาณ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลง
เนื้องานและแหลงที่ มา ของงบประมาณใหชัดเจน เพื่ อใหขอมูลการทํ างานของ
คณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  

4. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถทํารวมกันไดหลายๆ สวนของหนวยงาน 
เพื่อสรางการมีสวนรวมและลดคาใชจาย ลดภาระงานของผูปฏิบัติงานและประชาชนจะได
เพิ่มความสนใจในกิจกรรม ของเทศบาลมากขึ้น  

5. การจัดสรรงบประมาณควรจะกระจายครอบคลุมทุกหมูบานเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา 
6. ควรเรงรัดในการพัฒนาการดําเนินงานใหเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้นกวานี้ 

           7. ควรเอาปญหาที่ประชาชนเสนอผานประชาคมมาแกปญหากอนเปนการเรงดวน   
รายละเอียดตางๆอยูในเอกสารที่ไดจัดสงใหกับทุกทานไปแลว  



๔ 

 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

: 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

กระผมยังของใจ คือโครงการกอสรางถนนสายหัวนอน ซึ่งเคยอยูในแผนพัฒนาสามป  
แตตอนนี้ไมทราบวาโครงการดังกลาวหายไปไหน ชวยช้ีแจงดวย 
 
โครงการกอสรางถนนสายนาหัวนอน ม.3 - ม.4 เราเคยขออนุมัติตอสภาฯเพื่อจายขาดเงิน
สะสมไปแลวครึ่งหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเทศบาลก็ไดของบประมาณไปยังกรมสงเสริมฯ    
แตตอนนี้ในสวนของเงินงบประมาณจากกรมฯยังไมมา ก็ตองรองบประมาณในสวนนี้กอน 
จึงจะดําเนินการได 
 
รับทราบ 

      ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   4.1 เรื่องเรือนจําจังหวัดกระบ่ีขอความเห็นชอบถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน ในความครอบครองของ 

                  เรือนจําจังหวัดกระบ่ี แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กบ 101  ตําบลกระบ่ีนอย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี   

                  จํานวน 45 ไร 

นายยงยุธ  บุญทองแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื อนจํ าจั งหวั ดกระบี่  ได มี หนั งสื อถึ งเทศบาลตํ าบลกระบี่ น อย  ตามหนั งสื อ ที่                        
กบ 0025/3919  ลงวันที่  10 พฤศจิ กายน 2559  เรื่ องขอถอนสภาพที่ ดิ น
สาธารณประโยชนในความครอบครองของเรือนจําจังหวัดกระบี่ ความวาเรือนจําจังหวัดกระบี่มี
ความประสงคจะดําเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนในความครอบครองของ
เรือนจําจังหวัดกระบี่ แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่ กบ 101 ตําบลกระบี่นอย เนื้อที่ประมาณ  
45  ไร  และในการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาทองถิ่น
และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหความเห็นวาหากจะ
ถอนสภาพที่ดินแปลงนี้จะขัดของ และไดรับความเดือดรอนหรือไม  อยางไร  ในสวนของการ
จัดประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ได
ดําเนินการไปแลว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ มัสยิดคลองเนียง หมูที่ 12 และ
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 7  เมษายน 2560 ณ มัสยิดอิสลามียะห  หมูที่ 12 ซึ่งทั้งสองครั้งที่
ประชุมมีมติไมเห็นชอบใหถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน  และขอคืนพื้นที่ดังกลาว เพื่อ
นํากลับใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน   
         เรื่องเดิมก็คือเรือนจําจังหวัดกระบี่ไดกอตั้งเรือนจําชั่วคราว ในป พ.ศ.2521 โดยไดขอ
ใชพื้นที่ หมูที่ 12 ตอกระทรวงมหาดไทย ตอนนั้นยังไมมีสภาองคการบริหารสวนตําบล ตอมา
เรือนจําจังหวัดกระบีไ่ดเสนอเรื่องตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระบีน่อย ในป พ.ศ.2551 
ในตอนนั้นยังไม ไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบลกระบี่ นอย  เพื่ อขอถอนสภาพที่ ดิน
สาธารณประโยชนใหเปนที่ราชพัสดุและใหอยูในความดูแลของเรือนจําจังหวัดกระบี่ เพื่อให
เรือนจําสามารถนําที่ดินแปลงนี้ไปบริหารจัดการไดอยางเต็มรูปแบบ และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกระบี่นอยในขณะนั้น ก็ไดมีมติใหความเห็นชอบในการขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชนแปลงดังกลาว ซึ่งการดําเนินการในครั้งนั้นเปนการดําเนินการที่ผิดขั้นตอน 
คือผูวาราชการจังหวัดไดเห็นชอบกอนแลวสงเรื่องมาใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกระบี่
นอยในขณะนั้นพิจารณา ที่สําคัญไมไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น 
และราษฎรที่เคยใชประโยชนในพื้นที่วาไดรับความเดือดรอนหรือไมอยางไร จึงเปนที่มาของ
วันนี้ที่ทางเรือนจําจังหวัดกระบี่ไดทําหนังสือมายังเทศบาลตําบลกระบี่นอยอีกครั้ง เพื่อใหการ
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ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตองในการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน จํานวน 45 ไร 
โดยขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย และจัดประชุมประชาคมประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของที่ดินแปลงดังกลาว  เพื่อรับฟงความคิดเห็นสําหรับประกอบการ
ดําเนินการขอถอนสภาพที่ดินตอไป  
 
กระผมไดดูเอกสารบันทึกการประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชน    
หมูที่ 12 เปนหมูบานที่มีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน แตในพื้นหมูที่ 12 เองที่ไมมี
สถานที่  ที่เปนสาธารณประโยชนสําหรับใหประชาชนใชทํากิจกรรมตางๆเลย ไมวาจะเปน
สนามกีฬา สวนสาธารณะ ศูนยเรียนรูตางๆ กระผมเห็นดวยกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ ที่
ตองการที่ดินแปลงนี้คืน เพราะตอไปเทศบ   าลตําบลกระบี่นอย สามารถนําที่ดินผืนนี้มาทํา
เปนสถานที่สาธารณประโยชนตอชุมชนได  ก็ขอฝากเรื่องนี้ไวดวย และถาหากไดพื้นที่คืนมา
ตอไปอาจจะมีหนวยงานอื่นๆมาขอใชพื้นที่อีก  เราก็ไมควรเห็นชอบใหใชอีก  ควรเก็บไวใหกับ
พี่นองประชาชนไดใชประโยชน 
 
ในวันนี้ทานผูบัญชาการเรอืนจาํจงัหวัดกระบี่ติดภารกิจ ไดมอบหมายใหทานประดิษฐ  ไทยเกิด 
รองผูบัญชาการเรือนจํา และกระผม มาเปนตัวแทนเขารวมประชุม กอนอื่นก็ตองขอขอบคุณ
ทางเทศบาลตําบลกระบี่นอย ที่ไดใหความอนุเคราะหเรือนจําในการจัดเวทีประชาคม รับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งถาหากชาวบานตองการจะขอคืนพื้นที่กระผมจะ
รวบรวมขอมูลตางๆที่ได ทั้งมติที่ประชุมของประชาชนในพื้นที่ และมติของที่ประชุมสภาฯใน
วันนี้     แลวนําเสนอตอผูที่มีอํานาจพิจารณาตอไป  เพราะทางเรือนจําจังหวัดกระบี่เองก็แค
ขอใชพื้นที่เทานั้น  พื้นที่ในสวนนี้เรือนจําก็ไดใชประโยชนในการฝกวิชาชีพ การเกษตร เลี้ยง
สัตว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับผูตองขังที่เหลือโทษนอยๆ ช้ันดีข้ึนไป และมี
อุปนิสัยดี สวนใหญก็เปนผูตองขังชาวจังหวัดกระบี่ เพื่อใหพวกเขาไดนําความรูไปใชประกอบ
อาชีพหลังพนโทษ ในสวนของการขอคืนพื้นที่ทางเรือนจําจังหวัดกระบี่กจ็ะตองประสานกบัทาง
เทศบาลตําบลกระบี่นอยเพือ่รวบรวมขอมูลและเอกสาร เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป วันนี้ก็
ตองขอขอบคุณทุกทานอีกครั้ง 
 
ขอสอบถามเจาหนาที่ของเรือนจําจังหวัดกระบี่ ถาหากชาวบานในพื้นที่หมูที่ 12 บานคลอง
เนียง ขอคืนพื้นที่กลับมาเปนของหมูบานสําเร็จ แลวทางเรือนจํามีแผนที่จะสรางเรือนจํา
ชั่วคราวแหงใหมที่ไหน ที่มีความเหมาะสม มีทางออกแลวหรือยัง  
 
ในตอนนี้ทางเรือนจําจังหวัดกระบี่ยังไมมีแผน และไมมีที่ดินในจุดอื่นๆ ที่จะมาสรางเรือนจํา
ชั่วคราว ก็คงตองนําเรื่องเสนอไปยังผูมีอํานาจตัดสินใจหาแนวทางกันอีกครั้ง ถาหากตองคืน
พื้นที่จริงๆตอไปก็อาจจะไมมีเรือนจาํชั่วคราวอกีก็ได  ก็ตองไปหาวิธีการและแนวทางตอไปครับ 
 
ก็ตองขอขอบคุณผู แทนจากเรื อนจํ าจังหวัดกระบี่  ท านสมหมาย ยะลา และท าน   
ประดิษฐ    ไทยเกิด เทาความเรือ่งการกอสรางเรือนจําชั่วคราว ตามที่ทานยงยุธ  บุญทองแกว 
รองนายกเทศมนตรีไดอภิปรายไปแลว  ถึงที่มาที่ไปของเรือนจําช่ัวคราววาเปนอยางไร เมื่อ 
พ.ศ. 2551  กระผมเองก็เปนคนในพื้นที่ เกิดที่ ม.12 หลังจากสภาฯในสมัยนั้น ใหเรือนจํา
จังหวัดกระบี่ใชพื้นที่ในการกอสรางเรือนจําชั่วคราว แตในรายละเอียดในการขอใชพื้นที่นั้นยัง
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ผิดขั้นตอนบางอยาง ในครั้งนี้เราก็ตองทําใหถูกตอง หลังจากที่เทศบาลไดรับหนังสือจาก
เรือนจําจังหวัดกระบี่ เทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองคือ จัดเวที
ประชาคมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ม.12 ตองมีรายชื่อประชาชนในพื้นที่ที่มี
อายุไมต่ํากวา 18 ป รวมเสนอความคิดเห็นวาหากถอนสภาพที่ดินประชาชนจะเดือดรอน
หรือไม อยางไร ซึ่งไดจัดประชุม  2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 7 เมษายน 
2560 ที่ผานมา ก็ไดมติที่ประชุมมาเรียบรอยแลว ตามเอกสารรายงานการประชุมที่อยูในมือ
ของทุกทานในวันนี้  เทศบาลก็ใหความสําคัญในความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ที่ดินก็เปนที่
สาธารณประโยชนซึ่งอยูในเขตพืน้ที่ของเทศบาลตําบลกระบี่นอย พื้นที่ก็ติดถนนเพชรเกษมเปน
เสนทางสญัจรหลักซึ่งไมเหมาะสม พื้นที่ตรงนี้ตอไปสามารถทําประโยชนใหกับพี่นองประชาชน
ไดมากมาย และอาจเปนหนาตาของจังหวัดกระบี่ตอไป พื้นที่ก็อยูใกลกับทาอากาศยาน
นานาชาติจังหวัดกระบี่  ก็ตองขอขอบคุณผูแทนจากเรือนจําจังหวัดกระบี่ ทั้งสองทาน ที่มาให
ขอมูลและรับทราบขอมูล แตอํานาจการตัดสินใจก็ตองขึ้นอยูกับกระทรวงยุติธรรม วาจะทํา
อยางไร ตามที่ทานวิสิทธ์ิ หิรัญ ไดสอบถามไป ทางเรือนจําคงไมสามารถใหคําตอบไดในตอนนี้  
กระผมเคยคุยกับทานสมศักดิ์ เตียงตระกูลทอง  ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดกระบี่ ไดรับ
ทราบวาเรือนจํามีนโยบาย และมีงบประมาณ ในป พ.ศ.2562 ในการหาพื้นที่เพื่อกอสราง
เรือนจํา แตที่ไหนนั้นยังไมระบุ วันนี้ก็เปนหนาที่ของสภาฯในการพิจารณา และจะได
ดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆตอไป รายละเอียดก็อยูในมือของสมาชิกสภาฯทุกทานแลว  
 
เรื่องการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน ที่ทางเรือนจําจังหวัดกระบี่ไดสงเรื่องมานั้น 
เทศบาลก็ไดดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 12 
บานคลองเนียง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 7 เมษายน 2560 ทั้งสองครั้ง ก็มีมติ
วาไมเห็นดวยกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน และตองการขอคืนพื้นที่ดังกลาว
กลับมาเปนของหมูที่ 12 บานคลองเนียง ตอไปเราสามารถใชประโยชนที่ดินผืนนี้ไดอยาง
มากมาย ในการสรางเปนสถานที่สาธารณประโยชนตางๆ  เชนสนามกีฬา ศูนยการเรียนรู เพราะ
หมูที่ 12 ก็ยังไมมี ก็ตองขอขอบคุณเรือนจาํจังหวัดกระบี่ที่เขามารวมประชุมในวันนี้ และทาน
ก็จะนําขอมูลตางๆที่รับทราบในวันนี้ ไปนําเสนอใหกับผูที่มีอํานาจพิจารณาในขั้นตอนตอไป 
 
ดิฉันเองไดรับทราบปญหามาจากชาวบาน วาบานเรือนที่อาศัยบริเวณรอบเรือนจําช่ัวคราว
กระบี่นอยไดรับความเดือดรอน จากปญหากลิ่นเหม็นจากเศษอาหารที่ใชเลี้ยงสัตว  การทําปุย
หมักหรือการทําเกษตรภายในเรอืนจาํ ยิ่งชวงฝนตก จะมีน้ําสกปรกไหลออกมาตามทอ ดิฉันเอง
ก็ไดนําเรื่องไปแจงกับทางเรือนจําไปแลว 2 ครั้ง แตปญหาก็ยังไมหมด วันนี้ก็ขอแจงใหกับ
ผูแทนเรือนจําชวยแกปญหาใหประชาชนดวย 
 
ขอเพิ่มเติม เรื่องการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรบั
ฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 กระผมไดเขารวมประชุม 
รวมกับผูนําหมูบาน  แกนนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 12 ในวันนั้นที่ประชุมมีมต ิ 
ไมเห็นดวยในการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน พี่นองอยากไดที่ดินผืนนี้กลับคืนมาเปน
ของหมูบาน เพื่อใหคนในชุมชนไดใชประโยชนรวมกัน  ใชทํากิจกรรมตางๆของประชาชน    
หมูที่ 12 และชาวตําบลกระบี่นอย เชน สนามกีฬา สวนสาธารณะ ที่พักผอนหยอนใจ หรือ
ศูนยสินคา otop   เมื่อกอน หมูที่ 12 มีที่ดินสาธารณะอยูหลายแปลง แตปจจุบันไมมีแลว 



๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: 
 

: 
 

: 

 

 

: 

และถาหากมีที่ดินสวนใดที่สามารถเอาคืนกลับมาเปนของชุมชนได ก็อยางใหขอคืนกลับมา 
เพื่อเก็บไวใหพีน่องไดใชประโยชนรวมกัน  ขอยอนไปในป พ.ศ.2551 ตอนนั้นกระผมเองกเ็ปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอยู ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ไดสงหนังสือมาถึงองคการ
บริหารสวนตําบล ใหสภาฯเห็นชอบขอถอนสภาพทีด่ินสาธารณประโยชนเพื่อใหเรอืนจําจังหวัด
ใชพื้นที่  ทานไดสงเรื่องมา ถึง 2 ครั้ง ในครั้งแรกทานสงเอกสารมาแตไมไดลงนาม และ
รายละเอียดตางๆก็ยังไมเรียบรอย ทางสภาฯก็ไดมีมติใหเลื่อนการพิจารณาไป  และตอมาทาง
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ก็ไดสงเรื่องเสนอตอสภาฯอีกครั้ง เปนครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ ไดลงนามใน
เอกสารและสงรายละเอียดมาเรียบรอย ในที่สุดก็ผานความเห็นชอบของสภาฯตามที่ทานผูวา
เสนอมา เปนการดําเนินการมาจากขางบนลงมาขางลาง ซึ่งถือวาผิดขั้นตอนเพราะตามความ
เปนจริงแลวตองทําจากลางขึ้นไปขางบน   คือตองสอบถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่
กอน  ในวันนี้ก็ขอใหทุกทานพิจารณาใหดี  ควรคํานึงถึงประชาชน ใหประชาชนไดรบัประโยชน
มากที่สุด  
  
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิม่เติมบาง  
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่ม 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหเรือนจําจังหวัดกระบี่ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนใน
ความครอบครองของเรือนจําจังหวัดกระบี่ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กบ 101 ตําบลกระบี่
นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จํานวน 45 ไร  หรือไม 
 
ไมเห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท 

  4.2 เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนอาคารโรงฆาแพะระดับชุมชน  หมูที่ 8  บานเขาตั้ง 

ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องดวยปศุสัตวจังหวัดกระบี่ ไดดําเนินการกอสรางโรงฆาแพะระดับชุมชน หมูที่ 8 ตําบล
กระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีขนาด 4.00x18.00  เมตร  ใชงบประมาณในการ
กอสราง 619,150 บาท เริ่มกอสรางเมื่อ 1 มีนาคม 2559 และไดกอสรางแลวเสร็จในวันที่ 
18 กรกฎาคม 2559  ตอมาทางจัดหวัดไดเชิญเทศบาลบาลตําบลกระบี่นอยเขารวมประชุม
ชี้แจงการสงมอบไปเมื่อวันที่  10 เมษายน 2560  แตเนื่องดวยหลังจากรับโอนเรียบรอย
แลว  ก็จะตองมีการบริการจัดการ ในการดูแล และซอมแซม ในกรณีที่เกิดการชํารุดและ
เสียหาย  ก็ตองใหสภาฯทองถิ่นใหความเห็นชอบกอน และผูวาราชการจังหวัดจะไดลงนามอีก
ครั้ง หลังจากนั้นเทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ตองทําหนังสือถึงกรมธนารักษภายในเดือน
เมษายนนี้  เพื่อขอดูแลพื้นที่โรงฆาแพะดังกลาว โรงฆาแพะก็เปนความตองการของชุมชน   
หมูที่ 8 โดยตรงอยูแลว การกอสรางโรงฆาแพะเทศบาลก็เคยเขาแผนพัฒนาไว แตเนื่องจาก
งบประมาณของเทศบาลตําบลกระบี่นอยมีจํากัด และติดปญหาในเรื่องของระเบียบและ
หลักเกณฑตางๆ  ในครั้งนี้ก็ถือเปนความโชคดีที่ทางปศุสัตวไดดําเนินการแทนและสงมอบให
เทศบาลตําบลกระบี่นอยดูแล  วันนี้จึงไดนําเรื่องเขาสูที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ รายละเอียดอื่นๆ อยูในเอกสารที่ไดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  
 



๘ 

 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

: 

 

 

 
 
 

: 

 

 
 

: 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 
 

: 

 

 

 

 

 

 

ไมทราบวาตอนนี้อาคารโรงฆาแพะอยูในสภาพดี หรือไม กระผมก็ไมเคยเขาไปดู อยากให   
เจาหนาทีที่รับผิดชอบชวยช้ีแจงดวย เพื่อทางสภาฯจะไดใชเปนขอมูลในการพิจาณาตอไป 
 
โครงการกอสรางโรงฆาแพะรูปแบบแปลนเขียนโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่     
เปนผูออกแบบทางจังหวัดไดทําหนังสือถึงเทศบาลตําบลกระบี่นอยเพื่อขอนายชางผูควบคุม
งาน และทางเทศบาลก็ไดแตงตั้ง นายศักดิ์ชาย ชูคช นายชางโยธาชํานาญงาน เปนผูควบคุม
งาน แตวันนี้นายชางติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดได สวนกระผม
เองในฐานะผูอํานวยการกองชาง ก็ไดเขาไปดูการกอสรางอยูบาง แตถาหากทานสมาชิกสภา
สงสัยก็สามารถเขาไปดูดวยตัวเองไดครับ 
 
กระผมเห็นดวยในการรับโอนโรงฆาแพะ เปนการสงเสริมอาชีพใหกับพี่นองชาวตําบลกระบี่
นอยซึ่งเปนสิ่งที่ดี แตไมทราบวากองสาธารณสุขไดเขาไปดู หรือตรวจสอบบางหรือไม เพราะ
โรงฆาสัตวอาจจะมีผลกระทบตอชุมชนในเรื่องสิ่งแวดลอม กระผมไมอยากใหเกิดปญหา
ตามมาภายหลัง ในสวนการรับโอนอาคารโรงฆาแพะนั้นไมมีปญหาอะไร 
 
ขอขอบคุณทาน ผอ.กองชาง ที่ชวยชี้แจงทานเองก็ไดเขาไปดูบางแลว ถาหากเทศบาลรับโอน
โรงฆาสัตวมาแลว ควรจะใชงานไดเลย ไมใชวารับโอนมาแลวยังใชงานไมได ตองปรับปรุง
ซอมแซม ตองใชงบประมาณอีก แตจากที่ทาน ผอ.กองชางชี้แจงทานบอกวาโยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดกระบี่เปนผูเขียนแบบแปลนอาคารทุกอยางก็คงจะถูกตองสมบูรณ และถา
เทศบาลรับโอนแลว ก็จะมีอํานาจเต็มที่ในการบริการจดัการ ดูแลและซอมแซมอยางดี ตอไปก็
คงไมมีปญหา 
 
ขอเพิ่มเติมรายละเอียด โรงฆาแพะจะมีระบบบําบัดนําเสีย บอบําบัดจะมีขนาด 3x5 เมตร 
กอนการใชงานเทศบาลควรสงเจาหนาที่กองสาธารณสุขเขาไปดูในสวนอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 
โรงฆาแพะนี้ กระผมก็ไดลงไปดูบอยครั้ง กระผมในฐานะประชาชนหมูที่ 8 ก็ไดประชาสัมพันธ
ในมัสยิด และจัดเวทีประชาคมหมูบาน โรงฆาแพะก็อยูไกลจากชุมชน โยธาธิการจังหวัดกระบี่
ก็ออกแบบมาอยางดี มีระบบบําบัดน้ําเสียไมนาจะมีผลกระทบกับชุมชน แตในอนาคตก็ไม
สามารถบอกไดก็ตองปรับปรุงดูแลกันตอไป 
 
จากที่ไดรายงานไปวาโครงการเปนของปศุสัตวจังหวัด  การดําเนินการตองเปนไปตาม พรบ.
การฆาสัตวอยูแลว  ปศุสัตวจะเปนผูดําเนินการเองจะตองถูกสุขลักษณะเปนไปตามมาตรฐาน 
ไมไดใหประชาชนมาฆาเองตองมีการควบคุมโรคดวย ทางเทศบาลตําบลกระบี่นอยแคเขาไป
บริหารจัดการ สวนตัวอาคารถาหากเกิดการชํารุดเสียหายก็มีระยะประกันสัญญา 2 ป 
นับตั้งแตวันรับมอบ  คือวันที่ 18 กรกฎาคม 2559  ตัวสัญญาทางจัดหวัดก็ไดสงใหกับ
เทศบาลเรียบรอยแลว และตามที่ทานสมาชิกสภาฯ กังวลในเรื่องของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ก็ตองขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ หมูที่ 8 ก็เปนชุมชนเลี้ยงแพะ ถามีปญหาจริงๆ
จะยกเลิกโรงฆาแพะก็คงทําได การที่ปศุสัตวถายโอนมาใหกับเทศบาลตําบลกระบี่นอยก็
เนื่องจากโรงฆาสัตวอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล การบริหารจัดการก็จะดีกวา  
สวนในวันนี้ก็แลวแตสมาชิกสภาฯทุกทานจะพิจารณา 



๙ 

 

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

: 
 

: 
 

: 
 

 

: 

ไมทราบสมาชิกสภาฯทานใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิบาง  
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่ม 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบรับโอนอาคารโรงฆาแพะระดับชุมชน  หมูที่ 8  บานเขาตั้ง 
ตามที่เสนอมา หรือไม 
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท 

 4.3 เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2560 
 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 

 ดวยสํานักปลัดเทศบาลมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2560 เนื่องจาก โครงการ/รายการ มีจํานวนตัวเลขที่ผิดพลาดไมตรงกันจึงขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ใหตรง
กับระบบ e-laas ที่ไดคียไว จากเครื่องรับวิทยุระบบ VHE/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต 
จํานวน 10 เครื่อง ซึ่งพิมพไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 หนาที่ 71 แตในระบบ e-laas รายละเอียดโครงการพิมพไว 20 เครื่อง เพื่อไมใหเกิด
ปญหาขอทวงติงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ในวันนี้ก็ขอแกไขรายละเอียดโครงการเปน
เครื่องวิทยุ VHE/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต จํานวน 20 เครื่อง  1 รายการ ดังนี้ 

 

แผนงาน งาน งบ หมวด

รายจาย 

ประเภท

รายจาย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 

คําช้ีแจงงบประมาณรายจายที่ขอเปล่ียนแปลง 

            ขอความเดิม ขอความใหม 

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน 

งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรกัษาความ

สงบภายใน 

งบ

ลงทุน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ 

เครื่องรับสงวิทย ุระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 20 เครื่อง 

 

(หมายเหต ุแกไขรายละเอียด

โครงการในเทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจายประจาํป 

พ.ศ. 2560 ใหตรงกับระบบ   

e-laas) 

120,000.00 เพื่อจัดซื้อเครือ่งรบัสง

วิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 20 เครื่อง 

ประกอบดวย ตัวเครื่อง 

แทนชารจ แบตเตอรี ่1 

กอน เสายาง เหล็กพับ 

เพื่อจัดซื้อเครือ่งรบัสงวิทยุ 

ระบบ VHF/FM ชนิดมือ

ถือ 5 วัตต จํานวน 20 

เครื่องๆ ละ 6,000 บาท 

ประกอบดวย ตัวเครื่อง 

แทนชารท แบตเตอรี่ 1 

กอน เสายาง เหล็กพับ 

 

 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 

 
 
 
: 

 
 

จึงนําเรื่องใหสภาฯไดพิจารณา เพื่ออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ประจําป 
พ.ศ.2560 ในการประชุมครั้งนี้ 
 
ขอสอบถามในการขออนุมัติแก ไขรายละเอียด จาก  10 เครื่ อง เป น 20 เครื่อ ง               
แตงบประมาณในการจัดซื้อก็ยังเทาเดิม  คือ 120,000 บาท กระผมสงสัยในเรื่องของ
คุณภาพของครุภัณฑ ถาซื้อมาในราคาที่แพงกวาก็จะไดสินคาที่มีคุณภาพที่ดี  จะมีความคุมคา



๑๐ 

 

 
 
 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกันยารัตน นะบุตร 
 
นายนพดล   หวังกอ 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 
 
 
: 

 
 
 
 
 
 

: 
 

: 

 

: 
 

: 
 

: 

 

: 

ในการใชงานมากกวา อยากใหชวยตรวจสอบราคา และถาหากเพิ่มจํานวนและราคายังเทา
เดิม สินคาที่ไดจะมีคุณภาพหรือไม 
 
สาเหตุในการขออนุมัติแกไขครั้งนี้ ไมไดเกี่ยวกับราคาหรือจํานวนแตอยางใด คือเรามีปญหา  
ในระบบ e-laas ทางเจาหนาที่ไดพิมพผิด ในหัวขอไดปอนไปจํานวน 10 เครื่อง แตใน
รายละเอียดปอนไปจํานวน 20 เครื่อง ในการคํานวณราคา 120,000 บาทนั้นก็เปนราคาใน
จํานวน 20 เครื่อง ปญหาก็คือในการจัดซื้อจัดจางหากทําไปแลวก็กลัววาเมื่อมีการตรวจสอบ
ภายหลังขอมูลจะไมตรงกัน ไดปรึกษาทางจังหวัด วันนี้จึงตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตอ
สภาฯ เพื่อใหสามารถปอนขอมูลในระบบและการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางถูกตอง 
 
เครื่องวิทยุเมื่อจัดซื้อมาแลวจะใหใครดูแลหรือเปนผูใชงาน และเก็บรักษาไวที่ไหน 
 
จะใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหผูบริหารและสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน เพื่อใชสั่งการและการประสานงานในการปฏิบัติงานตอไป 
 
ไมทราบสมาชิกสภาฯทานใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิบาง  
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่ม 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2560 
ตามที่เสนอมาหรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 

 4.4 เรื่องการคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  จํานวน 3 คน 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามคําสั่งของเทศบาลตําบลกระบี่นอย ที่ 298/2558 ลงวันที่ 14 พ.ค.2558 ไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระบี่นอย  ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
ประกอบดวย นายวินัส  ชุมบุตร  นายเจริญศักดิ์  เองฉวน  นายกฤติโชค  ขาวเหลือง      
ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 8 ใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย (1) คณะผูบริหารทองถิ่น เปน
ประธานกรรมการ (2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน เปนกรรมการ (3) 
สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน เปนกรรมการ คณะกรรมการตาม 
ขอ 8 (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนง  คราวละ 2 ป  และอาจไดรับการคัดเลือกไดอีก  
จึงขอใหสภาฯ ทําการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนา
ตําบลกระบี่นอย ชุดใหม จํานวน 3 ทาน วิธีการคัดเลือกจะใหทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 
ตอที่ประชุม ผูที่ถูกเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม ตองใหความยินยอม และตองมีผูรับรอง 2 
ทาน  ถาหากมีการเสนอชื่อสามทานพอดี ก็ใหถือวาผูนั้นไดรับการแตงตั้ง  แตถาหากวา     
 



๑๑ 

 

 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
 
นางสาวอจัฉรา  เกกินะ 
 
 
นายสพุจน  กระบี่นอย 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 

 

 

: 
 

: 

 
: 

 

: 
 
 

: 
 

: 
 

: 

 

 

: 

มีการเสนอชื่อมากกวาสามท าน จะตองทํ าการลงคะแนนโดยวิธีลับ  และตองตั้ ง
คณะกรรมการจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนสมาชิกสภาฯ เพื่อนับคะแนน 
         
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบลกระบี่นอย 
 
เสนอ นายสุพจน  กระบี่นอย ผูรับรอง 2 คน  คือ 1. นางประภาพร  บุญถาวร   
2. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
 
เสนอ นายวินัส  ชุมบุตร ผูรับรอง 2 คน  คือ 1. นายสมาน  ผิวดี    
2. นายสุพจน  กระบี่นอย 
 
เสนอนายวิสิทธิ์  หิรัญ  ผูรับรอง 2 คน  คือ 1. นางประภาพร  บุญถาวร  
2.นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  
 
มีใครจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม 
 
ไมมีผูเสนอชื่อเพิ่มเติม 
 
หากไมมีผูเสนอชื่อเพิ่มเติม รายช่ือที่เสนอมาเทากับจํานวนกรรมการที่ตองการ ใหถือวาผูที่  
ถูกเสนอชื่อ  ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย  
1. นายสุพจน  กระบี่นอย  2. นายวินัส  ชุมบัตร  3. นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท  

  4.5 เรื่องการคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาทองถิ่น  

       จํานวน 3 คน 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประธานสภาฯ 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

ตามคําสั่งที่ 026/2556 ลงวันที่ 14 พ.ค.2558 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประกอบดวย 1.นายวิสิทธิ์  หิรัญ 

2. นายสมาน  ผิวดี  3.นายสุพจน  กระบี่นอย  ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่  13 พ.ค  

2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ตามขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย (1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่น

คัดเลือก จํานวน 3 คน และมีวาระอยูในตําแหนง คราวละ 2 ป และอาจไดรับคัดเลือกอีก

ได วิธีการคัดเลือกก็ใหคัดเลือกเหมือนกับวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตําบลกระบี่นอย ในโอกาสนี้ก็ขอใหสภาเทศบาลคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลกระบี่นอย  
 

ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบลกระบี่นอย 



๑๒ 

 

นายสมบัติ เหลาเส็น 
 
 
นางประภาพร  บุญถาวร   
 
 
นางสาวอจัฉรา  เกกินะ 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 

 

: 

 

: 

 

: 
 

: 
 

: 

 

 

:   

เสนอ นายสมาน  ผิวดี   ผูรับรอง 2 คน คือ  1. นางสาวอจัฉรา  เกกินะ 
2. นายวินัส  ชุมบุตร 
 
เสนอ นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  ผูรับรอง 2 คน คือ 1. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง    
2. นายวิสิทธิ์  หิรัญ   
 
เสนอนายกฤติโชค  ขาวเหลือง   ผูรับรอง 2 คน คือ 1. นางสาวกันยารัตน  นะบุตร   
2.นายเจริญศักดิ์  เองฉวน  
 
มีใครจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม 
 
ไมมีผูเสนอชื่อเพิ่มเติม 
 
หากไมมีผูเสนอชื่อเพิ่มเติม รายชื่อที่เสนอมาเทากับจํานวนกรรมการที่ตองการ ใหถือวาผูที่ถูก
เสนอชื่อ ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประกอบดวย    
1.นายสมาน   ผิวดี   2. นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  3. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง    
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท  

  ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีเรื่องขอสอบถาม เรื่องที่ 1  ปญหาการยกเลิกการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอย     
ซึ่งการจัดการแขงขันก็เพื่อสรางความสามัคคี สรางความสุขใหกับพี่นอง จากปญหาที่เกิดขึ้น 
ทําไมกองการศึกษาไมเชิญสมาชิกสภาฯมาประชุมเพื่อหารือ  รวมกันแกปญหาสมาชิกสภาฯ    
จะไดรับรูและจะไดทําความเขาใจกบัชาวบาน กระผมไดดูระเบียบการแขงขันก็เห็นวาประเภท
กีฬาถูกตัดไปหลายรายการ และที่กระผมรับไมไดเลยก็คือเรื่องตัดสิทธิ์กีฬาฟุตบอล หมูที่ 11 
และหมูที่ 3  เทศบาลควรจะตัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่มีปญหา  เรื่องนี้เปนเรื่องที่ละเอียดออน 
ตอนที่เกิดเรื่องเทศบาลไดเขาไปเคลียรปญหาหรือไม ไดเรียกนักกีฬาหรือผูนําของหมูบานมา
พูดคุยปรับความเขาใจหรือไม เรื่องนี้กระทบตอสภาพจิตใจของประชาชน  ในการจัดการ
แขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอยที่ผานมาก็ไมเคยยกเลิกการแขงขัน  การจัดใหมีการ
แขงขันกีฬาถือเปนการสรางความสขุอยางหนึ่งใหกบัพีน่องในตําบลของเรามาโดยตลอด ในปนี้
ทําไมกองการศึกษาไมวางแผนลวงหนา ทําไมถึงรีบเรง รวบรัดในการจัดการแขงขัน ระยะเวลา
ที่กําหนดก็นอยมาก อันที่จริงพี่นองทุกคนอยากรวมการแขงขัน ทุกทีมก็ไดฝกซอมกันแลว    
ที่ผานมาเทศบาลก็จัดการแขงขันไดดี ในปแรกที่ก็จัดไดอยางยอดเยี่ยม ในปถัดมาก็เริ่มแยลง
เรื่อยๆ จนมาถึงปนี้ก็ไดยกเลกิ โครงการ  เรื่องกีฬาเราตองหารือดวยกัน  ตองพูดคุยกับสมาชิก
สภาฯดวย งบประมาณก็มี เรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบ ที่พูดไปก็เพื่อประชาชนชาวตําบลกระบี่นอย 
และเทศบาลตําบลกระบี่นอยของเราไดพัฒนาตอไป เรื่องที่ 2  เรื่องฝุนจากการกอสราง
ถนนลาดยาง MOC ก็ขอความอนุเคราะหเทศบาลใหชวยนํารถบรรทุกน้ําไปรดบนถนนที่กําลัง
รอการลาดยางอยู ตอนนี้พี่นองไดรับความเดือดรอนจากปญหาฝุน  กระผมก็ไดพูดคุยทําความ
เขาใจกับชาวบานไปแลววา โครงการนี้เปนโครงการความรวมมือระหวาง เทศบาลตําบล    



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 

 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกันยารัตน นะบุตร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: 

 

 

กระบี่นอย กับ อบจ.กระบี่ โดย อบจ.กระบีเ่ปนผูดําเนินการกอสราง และจะลาดยางใหแนนอน 
แตอาจจะตองรอคิวเพราะ อบจ.กระบี่นั้นตองดําเนินการทั้งจังหวัด  ก็ขอฝากผูบริหารชวย
แกปญหาเฉพาะหนาใหกอน ถนนสายที่มีฝุนในทุกสาย  เรื่องที่ 3 เรื่องการเก็บขยะ ซึ่งกอง
สาธารณสุขเปนผูดูแลรับผิดชอบอยู ขอสอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ วาไดกําชับพนักงาน
หรือไมวาใหเก็บกี่คืนตอ 1 ครั้ง ที่ทราบมาพนักงานเก็บขยะ 10 คืน ตอ 1 ครั้ง อยาคิดวา
ขยะไมมี  เงินเดือนก็รับไปเต็ม เทาๆกับคนอื่นๆ และคาน้ํามันเบิกไปกี่ครั้ง จํานวนเทาไร ฝาก
ผูบริหารชวยกําชับและตองมีความเด็ดขาดกับพนักงานที่ละเลยตอหนาที่ดวย เรื่องที่  4  
ปญหาน้ําทวมปากทางกระบี่นอย หมูที่ 12 บริเวณหลังรานกระบี่ยางทอง ไมทราบวาได
แกปญหาไปอยางไรบางชวยชี้แจงดวย ชวงนี้ก็จะเขาสูฤดูฝนอีกแลว เราควรหารือกันวาจะ
แกไขอยางไร ชาวบานเองก็พรอมจะอุทิศทีด่ินให เรื่องที่ 5 เงินเยียวยาของประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยในตนปที่ผานมา พี่นองไดมายื่นเรื่องไวที่เทศบาลตําบลกระบี่นอย ไมทราบวาไดรับ
การเยียวยาอยางไรไปบาง พี่นองหมูที่ 11 ก็ไดบอกกับกระผมวายังไมไดรับเงิน วันนี้จึงขอ
สอบถามผูที่รับผิดชอบวาทําไมยังไมได ก็ขอใหชวยชี้แจงดวย 
 

ขอขอบคุณทานรองนายกทีช่วยซอมแซมถนนสายตางๆไปแลว แตก็ยังมีอีกหลายจุด ถาหากยัง
มีงบประมาณก็อยากใหดําเนินการซอมแซมตอไป  เรื่องน้ําชวงนี้ฝนก็ตกแลวแตน้ําประปา     
ก็ยังไหลบางหยุดบาง หมูที่ 9 หมูที่ 10 โซนดานลาง ก็ยังไมมีประปาสวนภูมิภาค ตามที่เคย
แจงไววาจะปลอยน้ําใหในวันศุกรจนถึงวันจันทร 4 วัน แตตอนนี้น้ําก็ไมไหลตามที่เคยได    
แจงไว กระผมก็แปลกใจวาทาํไมน้ํายังไมพอหรอืมปีญหาอะไร แตชวงนี้ฝนก็ตกบอยน้ําก็นาจะ
มีเพียงพอ ก็ฝากเจาหนาที่ชวยตรวจสอบใหดวย 
 

ขอเพิ่มเติม กระผมเห็นดวยกับทานวินัส ชุมบุตร เรื่องน้ําประปา อันที่จริงปญหาเรื่องน้ําก็ได
แกไขไปเยอะแลว มีทั้งประปาภูมิภาค หมูที่ 4 ก็มีประปาหอถังสูง แตประปาภูเขาน้ําก็ยัง     
ไมพอ พี่นองก็ยังขาดแคลนน้ําอยูเชนเดิม คือการแกปญหายังไมตรงจุด ฤดูฝนน้ําประปาก็ยัง
ไหลๆหยุดๆ บางทีก็ไมไหลหลายๆวัน เทศบาลควรจะเพิ่มเจาหนาที่ประปา เพราะเรื่องน้ํามี
ความสําคัญตอพี่นองประชาชน การกระจายน้ําตองทั่วถึงและแกไขใหทันทวงที ฝากสมาชิก
สภาฯทุกทานใหชวยกนัดูแล  ถาพี่นองประชาชนเดือดรอนก็ขอใหแจงเทศบาล เพื่อจะไดหาวิธี
แกปญหารวมกัน จะปฏิเสธก็เปนการละเลยหนาที่ อีกเรื่องคือ ไฟฟาสองทางอยากใหชวย
ชี้แจง เนื่องดวยชาวบานไดบอกมาวาในการลงซอมแซมไฟฟาสองทาง  ตองใหชาวบานไปเขียน
คํารอง และเอาบัตรประชาชนไปยื่นที่เทศบาลกอนถึงจะซอมให กระผมเองก็ไมทราบวา
ระเบียบวาอยางไร แตไฟฟาที่ชํารุดก็ติดต้ัง ตั้งแตยังเปน อบต. โดยใชไฟฟาของของชาวบาน
เอง เมื่อชํารุดเสียหาย เทศบาลก็ควรซอมแซมให อยากใหลงทยอยซอมแซมทุกสายเลย ทยอย
ลงทีละหมูบาน เพราะไฟสองทางมีความสําคัญตอชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน 
ตอนนี้ก็มีชาวบานแจงมาวาสายทุงพะยอม-หวางคลอง ก็มีหลายจุดที่เสียมานานแลว ก็ขอฝาก
กองชางชวยดูแลดวย และตองขอขอบคุณเทศบาลที่ชวยซอมแซมถนนสายหัวนอน ขอบคุณ
แทนพี่นองประชาชน 
 

ขออภิปราย 3 ประเด็น เรื่องแรกคืออยากใหเทศบาลชวยซอมแซมถนนหมูที่ 3 ปากทางซอย
บานทานเจริญศักดิ์  เองฉวน ประชาชนที่ใชเสนทางไดรับความเดือดรอนมาก เรื่องที่ 2 คือ
สะพานที่ ชํ ารุดสายบ านตาใย ขอฝากใหชวยติดตามเรื่ องการของบประมาณจาก                
กรมชลประทาน ถึงขั้นตอนใดแลว พี่นองเดือดรอนมาก ตองใชเสนทางอื่นในการสัญจรซึ่งตอง
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ออมเปนระยะทางที่ไกลมาก  เรื่องที่ 3 เรื่องการยกเลิกการแขงขันกีฬา ดิฉันเองก็ไดรับ
ผลกระทบ จากที่ดิฉันไดแจงมติที่ประชุมเพื่อหารือการจัดการแขงขันกีฬา วามีมติใหงดการ
แขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประจําป พ.ศ.2560 ผานทางเฟสบุค และถูกคนบาง
กลุมโพสแสดงความคิดเห็นโจมตี  โดยที่ไมรูความจริงในการยกเลิกการจัดการแขงขัน ทําให
เทศบาลเสียหาย อยากฝากใหทุกทานชวยทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนใหถูกตองดวย 
สวนกีฬาฟุตบอลเทศบาลตัดสิทธิ์เฉพาะนักกีฬาที่มีปญหาเทานั้น ไมไดตัดสิทธิ์ทั้งหมูบาน 
รายละเอียดอื่นๆ ทานสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผูอํานาย
การกองการศึกษา จะชี้แจงใหทราบอีกครั้ง 
 

ในเรื่องกีฬาไมไดตัดสิทธิ์ทั้งหมูบานแตตัดเฉพาะทีมฟุตบอล ของหมูที่ 11 และหมูที่ 3 ที่มี
ปญหา กระผมเขาใจครับ แตกีฬาฟุตบอลเปนกีฬาที่แตละหมูสงแขงขันทุกปชาวบานจึงเสีย
ความรูสึก  สวนเรื่องถนนชํารุดปากซอยบานของกระผม ขอแจงวากองชางเทศบาลตําบลกระบี่
นอยกําลังซอมแซมอยูครับ 
 

ขอสอบถามเรื่องงบฯน้ําทวมครั้งที่ผานมา ระหวางเงินเยียวยา ชาวบานไดลงทะเบียน ณ ที่ทํา
การผูใหญบานซึ่งเงินสวนนี้ปกติแลวจะเยียวยาใหกับผูที่อาศัยในพื้นที่ประกาศเปนพื้นที่
ประสบภัยน้ําทวม ซึ่งตอนนี้ประชาชนบางสวนไดรับแลว  กับเงินชวยเหลอืผูประสบภัยน้ําทวม  
ซึ่งใหประชาชนมาลงทะเบียนที่ เทศบาลตําบลกระบี่นอย และไมรูวาไดรับแลวหรือยัง              
เงินชวยเหลือทั้งสองแยกกันหรือไมอยางไรเพราะมีชาวบานไดสอบถามกระผม วันนี้อยากให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของชวยชี้แจงใหดวย กระผมจะไดไปทําความเขาใจใหกับพี่นองตอไป 
 

ตอนน้ําทวม เทศบาลตําบลกระบี่นอย ไดใหการชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัยในเขต
เทศบาล โดยการจัดซื้อถุงยังชีพ ขาวสาร อาหารแหง ซึ่งเปนงบประมาณของเทศบาลเอง     
โดยใหผูที่ไดรับสิ่งของ ลงชื่อเพื่อเก็บเปนหลักฐานวาไดชวยเหลือใครบาง หลังจากนั้นก็ไดรับ
การติดตอจากเกษตรอําเภอเมืองกระบี่วา ใหเทศบาลดําเนินการรับลงทะเบียนชวยเหลือ
เกษตรกร ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย พืชผลทางการเกษตรเสยีหาย อําเภอจัดสงแบบฟอรม
ใหเทศบาลชวยรับลงทะเบียน  และสามารถไปลงทะเบียนที่ทําการผูใหญดวย ซึ่งกระผมก็ได
รับทราบมาวาชาวบานลงทะเบียนไวนั้น ไดรับเงินชวยเหลือไปบางแลว  แตอีกสวนคือการ
ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม  ทางอําเภอเมืองกระบี่ก็ใหเทศบาลเปนผูรับลงทะเบียนเชนกัน 
และเทศบาลก็ไดจัดสงแบบฟอรมลงทะเบียนของชาวบานคืนใหกับอําเภอเมืองไปทั้งหมดแลว 
ยกเวนผูประสบภัย หมูที่ 11 ที่สงเรื่องมาชาหลังจากหมดเขตไปแลว และไดรับทราบวาทาง
อําเภอและจังหวัดไดพิจารณาใหความชวยเหลือเรียบรอยแลว  เมื่อผลพิจารณาใหการ
ชวยเหลือออกมา ในสวนของชาวบานเอง ก็คิดวาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเปนผูรับผิดชอบ
เรื่องนี้ เพราะเปนผูรับลงทะเบียน มีชาวบานบางสวนก็ไดสอบถามมาบอยครั้งวาจะไดรับเงิน
เมื่อไร กระผมเองก็ไมแนใจวาอําเภอเมืองกระบี่จะจายเงินเยียวยาอยางไร ไดขาวมาวาวันนี้
อําเภอจะจายเงินเยียวยาที่ตําบลกระบี่นอย แตเทศบาลก็ไมไดรับแจงหรือ รับทราบอะไรเลย 
เพราะฉะนั้นการจายเงินก็นาจะเปนการประสานกันระหวางอําเภอกับผูใหญบานในขั้นตอน
การจายเงินเยียวยานี้  ก็ขอฝากทานสมาชิกสภาฯทุกทาน ใหทําความเขาใจกับชาวบาน       
ใหสอบถามผูใหญบานวา อําเภอเมืองไดนัดจายเงินของแตละหมูบานที่ไหนเมื่อไร ในสวนของ
เทศบาลก็แคอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อใหพี่นองไดลงทะเบียนอยางทั่วถึง
เทานั้น 
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ขอขอบคุณทานปลดัที่ชวยชี้แจง กระผมจะไดนําขอมูลนี้ เพื่อจะไดแจงใหกบัพีน่องไดรับทราบ
ตอไป 
 
ดิฉันในฐานะผูรับผิดชอบงานกองการศึกษา  ขอชี้แจงเรื่องการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่
นอย สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อหารือในการจัดการแขงขัน วันที่ 12 เมษายน 2560         
ซึ่งรายงานการประชุมทางกองการศึกษาก็ไดสงใหทุกทานเปนที่เรียบรอยแลว  เนื่องดวยในป 
2559 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนฯและการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย          
มีระเบียบสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 วาจะตองใหทุกหนวยงานทุกกลุมที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จะตองมีหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบการเบิกจายพรอมกับโครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุนสงให เทศบาลตําบลกระบี่นอย ที่ผานมาเทศบาลก็ไดจัดประชุมไดเชิญกํานัน 
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการวัดและผูที่เกี่ยวของ
ตางๆ ในเรื่องการซักซอมแนวทาง และชี้แจงขั้นตอนตางๆ ในการขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุน ในปที่แลว ในสวนของหนังสือสั่งการ เอกสารรายละเอียดตางๆก็ไดแจกใหกับ
ผูเขารวมประชุมไปแลว แตก็ไมรูวาไดอานแลวหรือไม ขอยกตัวอยางวาถาหากทานจะขอรับ
เงินสนับสนุนเพื่อสงทีมกีฬาเขาแขงขัน ก็ตองเขียนโครงการมาใหครบสมบูรณ ตองมีระเบียบ
การเบิกจาย ทางฝายแผนงานและงบประมาณก็จะไดรวบรวมใสในแผนพัฒนา และพิจารณา
เพื่อจัดทําเทศบัญญัติในแตละป และตอไปทุกๆปก็จะตองทําแบบนี้ตลอด แตก็ไมมีหนวยงาน
ใดทํามาขอสนับสนุนเลย  ทางเทศบาลก็ไดสอบถามและทวงถามไปหลายครั้ง และเมื่อไมมี
หนวยงานใดสงมา รวมทั้งคณะกรรมการกีฬาหมูบานดวย เทศบาลเองก็ไมสามารถที่จะตั้ง
งบประมาณเพื่ออุดหนุนใหได แตในสวนของกองการศึกษาเอง  ถึงแมจะไมไดสนับสนุน
งบประมาณใหหมูบาน หมูบานละ 30,000 บาท  แตก็ไดตั้งงบประมาณในการจัดการแขงขัน
เอาไว จํานวน 700,000 บาท เพื่ออํานวยความสะดวกและในการจัดโครงการ  เทศบาล       
ไดเชิญคณะกรรมการหมูบานมาประชุมหารือเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาเมื่อวันที่  12 
เมษายน 2560 น้ัน เทศบาลก็ไดสงหนังสือเชิญถึงตัวบุคคลที่เปนหัวหนาทีมกีฬา และแนบ
รายละเอียดตางๆ พรอมกับใหมีการลงชื่อรับหนังสือดวย  ในวันนี้ทานสมาชิกไดบอกวาเราได
ตัดสิทธิ์ฟุตบอลหมูที่ 3 และ หมูที่ 11 อันที่จริงแลวเทศบาลไดพิจารณาโทษจากระเบียบใน
สูจิบัตรของการแขงขันที่ทกุคนกไ็ดรับทราบกันดีอยูแลว ในระเบียบก็เขียนไวอยางชัดเจนและ
ในการประชุม  ก็ไดแจงวาเราจะตัดสิทธิ์เฉพาะทีมที่มีปญหาเทานั้น และบุคคลที่มีรายชื่อใน
ทีมนั้นก็หามลงทําการแขงขันในปนี้ ถาหากสงสัยหรือตองการดูระเบียบก็สอบถามที่กอง
การศึกษาได และอีกเรื่อง ตามที่ทานสมาชิกบอกวาปที่แลวเกิดปญหานักกีฬาทะเลาะวิวาท 
ผูบริหารไมไดเขาเคลียรปญหา ใหนักกีฬาจับมือกันดิฉันก็ยอมรับ เพราะในวันนั้นที่มีปญหา 
ดิฉันและทางคณะผูบริหารติดภารกิจรบัเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา  ที่
วัดถ้ําเสือ และในเรื่องการจัดการแขงขัน เทศบาลเองก็มีงบประมาณอยูแลว 700,000 บาท 
ไมไดนิ่งนอนใจ ระยะเวลาทีไ่ดกําหนดไวก็ดูแลวเหมาะสม หรือถาคิดวาระยะเวลานอยเกินไปก็
ยังสามารถขยายไปไดอีก จึงไดจัดประชุมเพื่อหารือ งบประมาณดังกลาวเราก็ไดช้ีแจงไปแลววา
จะจัดซื้ออะไรใหบางไมวาคาชุดแขงขัน  คาอาหาร  คาน้ํา สวนที่เกี่ยวของอื่นๆ เรื่องวัสดุ
อุปกรณกีฬาก็ไดขอความอนุเคราะหไปยังการกีฬาแหงประเทศไทย ยกเวนเงินอุดหนุนเทานั้น 
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นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายยงยุธ  บุญทองแกว 
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ที่ไมไดจัดสรรให ในที่ประชุมก็ใหผูเขารวมประชุมหารือกันวาจะเอาอยางไร  สุดทายหลังจากที่
คณะกรรมการกีฬาของแตละหมูบานไดคุยกับ ก็มีมติใหงดการแขงขันไปกอนในปนี้ 
รายละเอียดตามรายงานประชุมที่แจงไปแลวนั้น อยากใหทุกทานชวยทําความเขาใจกับพี่นอง
ถึงเหตุและผล ก็ขอใหพูดในทิศทางเดียวกัน ในสิ่งที่ถูกตอง ไมอยากใหเกิดความแตกแยก ถา
หากทานสมาชิกสภาฯยังสงสัยในประเด็นใดก็สอบถามได และในสวนของกองชางดิฉันเองก็
ไดรับมอบหมายใหดูแลดวยเชนกัน ก็ไดติดตามงานตางๆอยูตลอด ทานสมาชิกสภาฯก็สามารถ
โทรแจงเรื่องตางๆกับดิฉันก็ได  ไมวาจะเรื่องของการซอมแซมถนนที่ เปนหลุม ดิฉันจะ
ประสานงานกับพนักงาน และทาน ผอ.กองชาง เพื่อลงซอมแซม ปกติก็ประสานงานกันอยู
ตลอดและก็ไดลงพื้นที่บอยครั้ง  ในวันนี้กองชางก็ซอมอยูที่ซอยบานทานเจริญศักดิ์ เองฉวน 
วันนี้นาจะแลวเสร็จ ชวงนี้ก็ทยอยลงซอมถนนสายตางๆ ทุกวัน ก็ขอฝากทุกทานอีกครั้งวาถา
หากเทศบาลตําบลกระบี่นอยไดเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในกิจกรรมตางๆ ถาหากมีเวลา
อยากใหทุกทานเขารวมทุกครั้ง และหนังสือหรือเอกสารตางๆที่ไดสงไปถาหากมีขอสงสัยก็
สามารถโทรสอบถามกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบได ดิฉันขอยืนยันวาพรอมที่จะทํางาน และ
พรอมที่จะตอบคําถามตางๆ และรับผิดชอบทุกอยางใหคุมคากับเงินเดือนที่ไดรับ และวันนี้ถา
หากดิฉันตอบคําถามและชี้แจงผิดพลาดประการใดก็ตองขออภัยดวย 
 
วันนี้ที่กระผมไดอภิปรายไปก็ไมไดกลาวเพื่อใหกระทบตอการทํางานของผูใด แตแคบอกถึง
ความบกพรองของการจัดการ เพราะการทํางานก็มีระยะเวลาอยูแลว กระผมอยากใหทุกทานดู
ในรายงานการประชุมเรื่องกีฬา คือหนาที่ 11 จากขอความที่ผูชวยหมูที่ 3 นายสมพร ทองสาม 
ถามวา “ปนี้ตัดทีมที่มีปญหาใชหรือไม”  ทานรองนพดล  หวังกอ  ก็ไดตอบวา “ครับปนี้ตัด
ทีมที่มีปญหา” กระผมก็พูดไปตามรายงานการประชุม บันทึกมาแบบนี้ กระผมก็ไมไดวาอะไร
มากมายทานก็ทํางานตามหนาที่ กระผมก็ทําหนาที่ของกระผมตามที่ชาวบานไดเลือกมา    
เราตองชวยกันจัดการกับปญหาตางๆในตําบลกระบี่นอยของเรา  ก็เพื่อความสุขของทุกคน    
ถากระผมพูดไดไปพาดพิงหรือกระทบตอใคร กระผมก็ตองขออภัย ที่พูดไปทั้งหมดก็เพื่อพี่นอง
ประชาชน   
 
กระผมในฐานะรองนายกเทศมนตรี ไดรับมอบหมายให เปนผูกับดูแลกองการศึกษาขอชี้แจง
เรื่องการยกเลิกการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเกมส ประจําป 2560 ขอเรียนวา   
ในป พ.ศ.2559 เราไดรับหนังสือสั่งการมาจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ดังที่ทานรองปลัดไดกลาว เรามีปญหาเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุน ใหกับ
องคกรตางๆ ไมวาจะเปน วัด ,มัสยิด และคณะกรรมการกีฬาของหมูบาน กระผมก็ไดนําเรื่อง
ปรึกษาหารือ กับทานปลัด รองปลัด และคณะผูบริหาร เทศบาลก็มีความตองการที่จะจัดการ
แขงขัน และก็ไดกําหนดวันเพื่ อจัดการแขงขัน พรอมกับนัดประชุมตัวแทนหมูบ าน 
คณะกรรมการหมูบานและผูใหญบาน เพื่อช้ีแจง ทําความเขาใจใหตรงกัน ที่ประชุมไดอธิบาย
กฎกติกา แจงคําสั่ง และระเบียบที่ทางกรมฯไดแจงมา เรื่องการใหเงินอุดหนุนการจัดการ
แขงขันกีฬา อาจสุมเสี่ยงตอการถูกเรียกคืนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในภายหลัง 
ทองถิ่นหลายๆแหงก็ไดยกเลิกการจัดการแขงขันกีฬา  เทศบาลตําบลก็ตองการที่จะจัด       
การแขงขันตอ ถึงแมจะไมมีเงินสนับสนุนใหกับหมูบาน จํานวน 30,000 บาท  แตเทศบาลก็
ไดตั้งงบประมาณในการจัดการแขงขันไว 700,000 บาท เพื่ออํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆไมวาจะเปนคา เสื้อ กางเกง น้ําดื่ม อาหารในวันเปดและปดการแขงขัน และรวมถึง
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นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุเทพ  บัวแกว 
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อุปกรณกีฬาตางๆ ทางเทศบาลก็จะรับผิดชอบใหทุกอยาง ไดเสนอ หารือตอคณะกรรมการ
ของแตละหมูบาน ในวันประชุมก็มีทานสมาชิกสภาฯเขารวมหารือดวย 2 ทาน คือทาน        
วิสิทธิ์  หิรัญ และรองประธานสภาฯ ทานกันยารัตน  นะบุตร และในวันนั้นก็ไดช้ีแจงในเรื่อง
ของการตัดสิทธิ์นักกีฬาที่มีปญหาในการแขงขันครั้งที่แลวดวย หลังจากที่ทานรองนายก    
นพดล หวังกอ  ไดช้ีแจงไป  กระผมก็ไดช้ีแจงเพิม่เติมอกีครัง้ วาเราจะตัดสทิธิ์เฉพาะบุคลที่เลน
ในทีมที่มีปญหา วาใหงดสงเขารวมแขงขันในครั้งนี้  แตไมไดตัดสิทธิ์ทีม แตสุดทายทาง
คณะกรรมการหมูบาน และตัวแทนหมูบานก็ลงมติวาใหงดจัดการแขงขัน แตความประสงค
จริงๆของทานนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหารตองการที่จะจัดการแขงขัน สุดทายก็ตอง
เปนไปตามมติที่ประชุมในวันนั้น ในวันนี้ก็อยากทําความเขาใจกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานได
รับทราบ 
 
ในเรื่องของการยกเลิกการแขงขันกีฬาก็ ไดรับคําชี้แจงจากท านรองปลัด ท านรอง
นายกเทศมนตรีไปแลว ในเรื่องของโครงการของปงบประมาณ 2560 ทั้งหมด 9 โครงการ ก็
ไมมีใครพูดถึง  ทุกทานควรติดตามเพราะเปนผลงานของเทศบาลที่จัดทําเพื่อพี่นองประชาชน 
ในเรื่องที่ทานสมาชิกสภาฯแจงมาเรื่องฝุนจากการกอสรางถนน ทางผูรับเหมาก็มีรถบรรทุกน้ํา 
และดําเนินการอยูแลวครับไมตองเปนหวง ถาหากวามีฝุนละอองก็แจงทางผูรับเหมาไดเลย 
หรือใหโทรมาบอกกระผมไดเลย สวนเรื่องไฟฟาสองทางที่ถามวาทําไมชาวบานตองมายื่นเรื่อง
ที่กองชาง ขอฝากทําความเขาใจกับประชาชน วาผูที่ตองมายื่นคําขอคือ ผูที่ติดต้ังใหม หรือ
ติดตั้งเอง ไมใชไฟฟาสาธารณะกองชางจะเก็บขอมูลเอาไวเพื่อจัดทําทะเบียนเอาไวใหเปน
ระบบ สวนไฟฟาสาธารณะที่เทศบาลติดตั้ง เทศบาลจะดําเนินการซอมทั้งหมดอยูแลว โดยไม
ตองมีใครมายื่นเรือ่ง สวนเรื่องที่ทานวินัส ชุมบุตร ไดสอบถามการซอมแซมถนนทีเ่ปนหลุมเปน
บอ วายังซอมไมหมดทุกสาย ขอแจงวาในชวงที่ผานมาติดมีปญหาเรื่องฝนตกบอย ฝนทิ้งชวง
เมื่อไรเทศบาลจะทยอยซอมแซมในทุกสายที่เหลือตอไป สวนในเรื่องน้ําประปาที่บอกวาไหล  
บาง ไมไหลบาง เทศบาลไดสงหนังสือประสานไปยังการประปาสวนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร
ธานี เพื่อแกปญหาเรื่องน้ํา และเมื่อวานกระผมก็ไดลงสํารวจพื้นที่ รวมกับทางการประปาสวน
ภูมิภาคกระบี่   หมูที่  4  หมูที่  10 หมูที่  12 หมูที่  9 บางสวน ฝากทานสมาชิกสภาฯ         
ชวยประชาสัมพันธ เทศบาลกําลังชวยเหลืออยางเต็มที่ สวนเรื่องการซอมแซมสะพาน ซอยบาน
ตาใย หมูที่ 7 เทศบาลก็กําลังประสานกับหนวยงานทีเ่กีย่วของอยู โครงการไฟฟาสาธารณะหมู
ที่ 5 และหมูที่ 6  ก็อยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายแลว  และตามที่ทานเจริญศักดิ์   เองฉวน 
ไดสอบถาม วาถนนสายหัวนอน ทําไมถึงตกไปซึ่งกอนหนานี้เคยมีอยูในแผนฯ ขอตอบวา ไมได
หายไปไหน โครงการนี้กาํลังรองบประมาณอกีสวนหนึ่งจากกรมสงเสรมิฯอยู ตามที่หัวหนาฝาย
แผนงานและงบประมาณไดชี้แจงไปแลว เทศบาลไมไดนิ่งนอนใจ ฝากสมาชิกสภาฯชวยทํา
ความเขาใจกับพี่นองประชาชนวาการดําเนินการโครงการตางๆเทศบาลตองทําไปตามขั้นตอน 
  
 

กระผมขอชี้แจงเรื่องน้ําประปาภูเขา กระผมไดหารือกับเจาหนาที่ประปาในเรื่องการจาย
น้ําประปา และไดวางแผนการบริหารจัดการน้ําและจะนําเสนอตอผูบริหารตอไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
นางสาวกันยารัตน นะบุตร   
 
 
 
 
 

 
นายสมบัติ เหลาเส็น 
 
 
 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
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การบริหารจัดการน้ํา 
ประปาภูเขา หมูที่ 5 (หวยรากไม) 

ลําดับที่ หมูบาน วันที่จายน้ํา หมายเหตุ 
1 ม.3, ม.5, ม.7, ม.9, ม.10, ม.13 วันจันทร หมูบานที่จายน้ําทุกวัน 
2 ม.3,ม.5,ม.7,ม.9,ม.10,ม.13 วันอังคาร ม.3, ม.5, ม.7, ม.13 
3 ม.3,ม.4,ม.5,ม.7,ม.13 วันพุธ  
4 ม.3,ม.4,ม.5,ม.7,ม.13 วันพฤหัสบดี  
5 ม.3,ม.4,ม.5,ม.7,ม.13 วันศุกร  
6 ม.3, ม.5, ม.7, ม.9, ม.10, ม.13 วันเสาร  
7 ม.3, ม.5, ม.7, ม.9, ม.10, ม.13 วันอาทิตย  

 

พี่นองประชาชนจะไดรูวาจายน้ําวันอยางไร  ตามที่ทานสมาชิกสภาฯแจงวาน้ําหมูที่ 3      
ไมไหลบอยครั้ง ทางเทศบาลก็ไมรูวาบริเวณใด ตอไปก็ขอแจงใหพี่นองไดรับทราบวา
เทศบาลจะจายน้ําตามตารางนี้ และถาหากน้ําไมไหลตามตาราง ก็ใหแจงเจาหนาที่ไดเลย  
และในเรื่องของการซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่เทศบาลใหเอาบัตรประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบานมาแจงที่กองชางนั้น เนื่องจากเทศบาลตองจัดซื้อชุดโคมไฟฟาทั้งชุด และตอง 
เก็บเอกสารไวเปนขอมูลและจัดทําทะเบียนไว เพื่อจะไดทราบวาบานของใครบาง สวนการ
ซอมแซมถนนที่เปนหลุม ตอนนี้ก็ทยอยลงซอมทุกหมูบานถาฝนไมตก  โครงการตางๆตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป กองคลังก็ไดประกาศโครงการเรียบรอยแลวทุก
โครงการ  โครงการกอสรางระบบประปาหมูที่ 6 ที่ไดรับอุดหนุนงบประมาณมาจากจังหวัด
ผูรับเหมาก็กําลังดําเนินการอยู สวนประปาของหมูที่ 12 ตอนนี้ติดมีปญหาถังประปา    
แชมเปญทําใหงานลาชา เรื่องอาคารสํานักงานผูรับจางก็ไดเบิกเงินไปแลว 4 งวด ลาชา   
อยูประมาณ 17% เหลือระยะเวลากอสรางอีก 6 เดือน ถาหากการกอสรางไมแลวเสร็จ
ตามรูปแบบและขอกําหนด ก็ตองดําเนินการจายคาปรับตามสัญญาในขั้นตอนตอไป  

ในเรื่องการยกเลิกการจัดการแขงขันกีฬาตําบล ทานรองนายกและทานรองปลัดเทศบาล  

ก็ไดอธิบายเหตุผลใหทราบอยางชัดเจนแลว  ตอไปก็อยากฝากสมาชิกสภาฯทุกทานชวย

ประชาสัมพันธ ช้ีแจง ทําความเขาใจกับประชาชนชาวตําบลกระบี่นอยใหเขาใจ โดยเฉพาะ

ในเรื่องของงบประมาณ เทศบาลก็ถูกโจมตีอยางมาก พวกเราทุกคนก็เปนสมาชิกสภาฯ

สังกัดเทศบาลตําบลกระบี่นอย ก็อยากฝากวาใหชวยแกขาวดวย พูดในสิ่งที่ถูกตองตามที่

ทานรองนายกและทานรองปลัดไดช้ีแจงไปแลว ขอบคุณ 

ตอนนี้ปายกระจกโคง หมูที่ 11 และหมูที่ 12 ชํารุดหลายสาย  อยากใหเทศบาลชวยซอมแซม
ใหดวย และปายซอยตางๆของหมูที่ 11 ประชาชนไดขอตั้งแตปที่แลว ยังไมไดเลย  ก็ชวย
ดําเนินการใหดวย สุดทายขอฝากใหชวยปรับปรุงถนนสายนานอก ซอย 3 จะลงหินคลุกหรือ
ลาดยางก็ได ระยะทางแคประมาณ 150 เมตร ฝากผูบริหารพิจารณาใหความชวยเหลือดวย 
 

ถาดูตามตารางการจายน้ํา หมูบานที่จายน้ําตลอดก็มีหลายหมูบาน ที่จายบางหยุดบางก็มี 
กระผมมีความกังวล ถาจายน้ําตลอดคงไมมีปญหา แตที่จายบางหยุดบางอาจจะมีปญหาใน
เรื่องของการปลอยน้ําทิ้งโดยเปลาประโยชน อาจจะปลอยน้ําลงบอหรือปลอยเขาสวน     
จะกระทบกับบานที่อยูปลายสาย ชาวบานก็มีบางที่เห็นแกตัว อยากใหชวยหาวิธีแกปญหา
ตองมีความเด็ดขาด ก็ขอฝากไวดวย 
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วันนี้ก็ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯที่รวมประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในประเด็น
ตางๆ  และก็ไดเสนอ และซักถามปญหาตางๆ ตามที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน ไดอภิปราย
ถึงปญหาที่พี่นองประชาชนไมสบายใจในเรือ่งทีเ่ทศบาลยกเลิกการจดัการแขงขันกีฬาตําบล 
ก็ตองยอมรับ แตมันก็มีเหตุผล และมีที่มาที่ไปวาทําไมเทศบาลถึงไมจัดการแขงขันกีฬา
ตําบล เมื่อครั้งกอนๆ เทศบาลจะตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรใหแตละหมูบานมาเบิกเงิน และ
จะเก็บเอกสารการใชจายงบประมาณภายหลังซึ่งมีปญหามาก แตในปนี้ไดมีระเบียบใหม
จากกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกมา ในการ
จัดสรรงบประมาณคือหมูบานที่จะขอรับเงินอุดหนุนจะตองเขียนโครงการและรวบรวม
เอกสาร รายละเอียดตางๆสงมาใหกับทองถิ่นพิจารณากอนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในปถัดไป 
กระผมเองก็รูวาสมาชิกสภาฯทุกทานอยากใหจัดการแขงขัน ในปที่แลวเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
ก็ไดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง และแจงใหทุกหมูบานไดทราบไปแลว ยังแจงใหจัดทํา
เอกสารตางๆเพื่อนํามาเสนอขอรับเงินอุดหนุนในปนี้ดวย แตสุดทายแลวเทศบาลตําบล
กระบี่นอยก็ยังไมไดเอกสารอะไรเลย จึงไมสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให
ทุกหมูบาน ปญหานี้เกิดข้ึนในหลายๆตําบล ไมเฉพาะแตตําบลกระบี่นอยเทานั้น  และเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผานมาเทศบาลก็ไดเชิญผูนําทองที่ ตัวแทนคณะกรรมการกีฬา
ของหมูบานตางๆเขารวมประชุมเพื่อหารือ รายละเอียดตามที่ทานรองปลัดเทศบาล และ
ทานรองนายกฯไดช้ีแจงไปกอนหนานี้แลว เมื่อทางหมูบานตางๆ ไมไดรับเงินอุดหนุน ก็เกิด
ความไมสบายใจ เทศบาลเองก็ไดรับปากวาจะอํานวยความสะดวกในเรื่องอื่นๆใหหมด ทั้ง
เรื่องการจัดการแขงขัน อาหารเครื่องดื่ม อุปกรณกีฬาทุกประเภท ซึ่งเทศบาลไดประสาน
ขอความอนุเคราะหจากการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดกระบี่ โดยไมตองใชงบประมาณ
ของเทศบาลในการจัดซื้อ และการกีฬาแหงประเทศไทยก็ไดเตรียมอุปกรณตางๆไวใหแลว 
แตผลสรุปของการประชุมในวันนั้นทางตัวแทนของหมูบาน ผูนําชุมชน สวนใหญก็เปน
ผูใหญบาน กรรมการกีฬาหมูบาน ไดรวมกันยกมือลงมติวาใหงดการแขงขันกีฬาเทศบาล
ตําบลกระบี่นอยในปนี้  จากปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหพี่นองประชาชน สมาชิกสภาฯกระผมเอง
ก็เสียความรูสึกเหมือนกันหมด เมื่อมีมติแบบนี้นายกจะทําอยางไร จะไปจัดตอก็อาจจะมี
ปญหาอีก และอีกปญหาคือเรื่องการติดสิทธิ์นักกีฬาที่ทะเลาะวิวาทเมื่อปที่แลว เหตุการณ
เกิดขึ้นในวันที่คณะผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลไปรวมรับเสด็จพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา กระผมเองก็ไมไดอยูในเหตุการณแตเราก็มีระเบียบของการ
แขงขันอยูแลว กระผมก็ไดเรียกตัวแทนของทั้งสองหมูที่มีปญหามาทําความเขาใจ เทศบาล
ก็ไมไดตัดสิทธิ์นักกีฬาทั้งหมูบาน ไมไดตัดกีฬาทุกประเภทกีฬานั่น  ไมใชวิสัยของผูนํา  
เราจะตัดสิทธิ์เฉพาะผูเลนที่มีปญหาเทานั้น และทางผูนําหมูบานไดถามมาอีกวาถาหากปนี้
ไมไดจัดการแขงขัน ในปหนาผูที่มีเรือ่งทะเลาะวิวาทนั้นจะสามารถลงเลนไดหรือไม กระผม
ก็ตอบวาใหยึดตามระเบียบ ระเบียบวาหามหนึ่งป ปนี้งดจดัการแขงขันปหนาก็ตองหามเลน
เหมือนเดิมตามระเบียบ กระผมอยากทําความเขาใจกับทุกทาน ไมวาจะเปนโครงการอะไร 
ตามที่ทุกทานไดอภิปรายในวันนี้ พวกเราก็ไดปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือพี่นองประชาชน
รวมกันมา 5 ปแลว โครงการทุกโครงการที่ไดเสนอมาหรือผานประชาคมก็ไดเขา
แผนพัฒนา โครงการและงบประมาณในป 2559 ก็ทํากันไป งบประมาณในป 2560      
ก็ทําดําเนินการตอ และที่จะดําเนินการประชุมกันในอีกไมกี่เดือนขางหนาก็เปนของ
งบประมาณ 2561 ก็ขอใหทานสมาชิกเสนอมาไดเลย วาพี่นองตองการอะไร และที่ทาน
เจริญศักดิ์ไดสอบถามโครงการถนนสายนาหัวนอน หัวหนาฝายแผนงานฯ  ก็ไดตอบไป 
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เพราะมีอยูบางโครงการที่เราจะรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะ
สนับสนุนงบประมาณมาครึ่งหนึ่ง โดยเราจะใชงบประมาณของเทศบาลอีกครึ่งหนึ่ง ในวันนี้
กระผมก็เขาใจถึงความเปนหวงเปนใยตอประชาชนของสมาชิกทุกทานในทุกๆเรื่อง แต
อยากจะใหทุกทานชวยทําความเขาใจกับพี่นองประชาชน การนําเสนอตางๆอยางถูกตอง 
พูดตามความเปนจริง ในสิ่งที่ดี เราก็เหลือเวลาอีกไมนาน ทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะ
ชวยเหลือพี่นองประชาชน สมาชิกสภาฯตองการจะพัฒนาอะไร ตองการโครงการอะไรก็
อยากใหมาคุยกันผูบริหารทุกคนยินดีรับฟง ตําแหนงนายกเทศมนตรีก็เปนแคหัวโขน 
โครงการตางๆก็ตองผานมติสภาฯเพื่อพิจารณา ถาสภาฯไมเห็นชอบก็ตกไป สมาชิกสภาฯ
และเทศบาลตําบลกระบี่นอยก็มีศักยภาพ ทั้ง 2 เขตการเลือกตั้ง เราทุกคนมารวมกัน
พัฒนา อะไรที่กระผมและผูบริหารใหได  ก็จะชวยเต็มที่  ถากระผมเปนคนเห็นแกตัว      
ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณกระผมก็จัดสรรใหทุกหมูบาน ไมแบงฝกแบงฝาย ไมนําเอา
เรื่องของการเมืองมาเกี่ยวของ พี่นองประชาชนทั้งตําบลใหความไววางใจเลือกกระผมเขา
มาเปนนายกเทศมนตรี ก็ขอฝากเรื่องขอมูลขาวสารตางๆ    และอีกไมกี่เดือนก็จะมีการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 แตถาหากวามีเรื่องเรงดวน เชนเรื่องน้ํา ถนนหนทาง ซึ่งเราก็มี
งบประมาณอยูอยางจํากดั ก็อาจจะเปดการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อใหสภา
พิจารณาตอไป วันนี้ก็ตองขอบขอบพระคุณทุกทาน 
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